

HĐND HUYỆN ĐẮK SONG

**BAN PHÁP CHẾ**

Số: 36 /BC-BPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Song, ngày 20 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

**Báo cáo năm 2023 và phương hướng,  
nhiệm vụ năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã nhận, thu thập, nghiên cứu và tiến hành thẩm tra các báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Viện KSND huyện,; Ban Pháp chế báo cáo như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, tuy nhiên tình hình vi phạm và phạm tội trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp; một số loại tội phạm có chiều hướng tăng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, thời gian vừa qua một số sản phẩm chủ lực của huyện như sầu riêng, cà phê... tăng cao đã tác động đến tâm lý phấn khởi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Đắk Song vẫn còn diễn biến phức tạp; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và sự giúp đỡ của cấp trên; sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn trong huyện; các cơ quan bảo vệ pháp luật trong huyện đang nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

### **II. NHỮNG Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO**

Qua xem xét, thẩm tra. Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo của Viện KSND huyện Đắk Song; để làm rõ một số nội dung, Ban Pháp chế HĐND huyện có một số ý kiến như sau:

Báo cáo của Viện KSND huyện đã thể hiện đầy đủ và toàn diện về tình hình tội phạm và các vi phạm đã xảy ra. Ban Pháp chế nhận thấy, năm 2023 các loại tội phạm về xâm phạm sở hữu, ma túy, trật tự trị an và vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ vẫn còn xảy ra.

Ban Pháp chế thống nhất với nhận định của Viện KSND huyện về nguyên nhân giảm một số loại tội phạm, như: Tội phạm gây rối trật tự công cộng, tội phạm về mại dâm, trong khi đó tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm về ma túy, xâm hại tình dục trẻ em lại tăng, nguyên nhân chính là do ý thức của người dân chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật, công tác tuyên truyền, giáo dục của cơ quan chức năng, của chính quyền địa phương chưa đồng bộ, các biện pháp phòng ngừa chưa đủ mạnh để đẩy lùi





sự gia tăng của một số loại tội phạm. Phong trào toàn dân tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

**\* Kết quả hoạt động của ngành**

Năm 2023, Viện KSND huyện đã làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật:

1.1. Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Ban Pháp chế nhận thấy Viện KSND đã xử lý, giải quyết được 151 tin (Cũ: 08 tin; mới: 141 tin, phục hồi: 04 tin, chuyển nơi khác: 02 tin). Đã xử lý, giải quyết: 137 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đang giải quyết: 14 tin.

Liên ngành các cơ quan tư pháp huyện Đắk Song tổ chức tổng kết công tác liên ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng thời ký kết Quy chế tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm giữa các cơ quan Công an - Viện kiểm sát - Tòa án - các Đoàn Biên phòng Đắk Song, Đắk Tiên, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song; Kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song và tại Đoàn Biên phòng Đắk Tiên, Đoàn Biên phòng Đắk Song.

1.2. Về hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự: Qua công tác thẩm tra, Ban pháp chế nhận thấy: Thời gian qua, VKSND huyện đã thụ lý được: 115 vụ/ 206 bị can (Cũ: 15 vụ/ 35 bị can; mới: 98 vụ/ 172 bị can; tách 01 vụ; nhập 03 vụ/ 03 bị can; hủy điều tra lại 01 vụ/ 01 bị can; chuyển đi nơi khác: 03 vụ/ 03 bị can; nơi khác chuyển đến: 01 vụ/ 01 bị can; phục hồi 05 vụ/ 03 bị can). Đã giải quyết: 95 vụ/ 182 bị can. Trong đó: Đề nghị truy tố: 91 vụ/ 175 bị can; đình chỉ: 02 vụ/ 06 bị can; tạm đình chỉ: 02 vụ/ 01 bị can, đang giải quyết: 20 vụ/ 24 bị can.

Ba cơ quan: Công an – VKSND -TAND huyện đã tổ chức họp liên ngành để thống nhất giải quyết các vụ việc tạm đình chỉ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.

Thông qua hoạt động kiểm sát điều tra VKS phát hiện vi phạm Cơ quan CSĐT Công an huyện vi phạm trong việc chuyển vật chứng; Ban hành **01 kiến nghị** đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra.

1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: Ban Pháp chế nhận thấy trong công tác này, Viện KSND đã làm tốt chức năng công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp: Tổng số: 90 vụ/ 174 bị can (Cũ: 0 vụ/ 0 bị can; mới: 91 vụ/ 175 bị can; nhập 01 vụ/01 bị can). Giải quyết: 89 vụ/ 172 bị can. Trong đó: Truy tố: 86 vụ/ 169 bị can; đình chỉ: 03 vụ/ 03 bị can; đang giải quyết: 01 vụ/ 02 bị can.

1.4. Về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự: Ban Pháp chế nhận thấy trong công tác này, Viện KSND đã làm tốt chức năng này:

Tổng số: 88 vụ/179 bị cáo (Cũ: 02 vụ/ 10 bị cáo; mới: 86 vụ/169 bị cáo).



Đã xử lý, giải quyết: 80 vụ/ 162 bị cáo. Trong đó: Xét xử 80 vụ/ 161 bị cáo; đình chỉ: 01 bị cáo, đang giải quyết: 08 vụ/ 17 bị cáo.

Viện kiểm sát ra Quyết định rút hồ sơ vụ án: 04 vụ/ 09 bị cáo, các hồ vụ án Viện KSND huyện Đăk Song ra quyết định rút đã bổ sung tài liệu, sau đó giữ nguyên quan điểm truy tố chuyển lại Tòa án, đến nay Tòa án đã xét xử.

VKS phối hợp với TAND huyện Đăk Song xét xử **11 phiên tòa** xét xử vụ án hình sự rút kinh nghiệm (11 vụ/ 20 bị cáo) theo tinh thần cải cách tư pháp, trong đó: **02 phiên tòa lưu động, 06 phiên tòa rút kinh nghiệm và số hóa hồ sơ bằng hình ảnh**, công khai tài liệu, chứng cứ tại phiên Tòa; VKS huyện Đăk Song đã phát vi phạm: Một số quyết định, bản án hình sự sau khi TAND huyện Đăk Song ban hành đã gửi chậm cho Viện kiểm sát để kiểm sát theo quy định, làm ảnh hưởng đến việc thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và quyền kháng nghị Bản án của VKSND và đã ban hành **01 kiến nghị** yêu cầu khắc phục vi phạm; Ban hành 01 **kháng nghị** phúc thẩm hình sự đối với TAND huyện Đăk Song trong việc áp dụng khung Điều luật đối với các bị cáo về tội Cường đoạt tài sản và được Viện KSND tỉnh bảo vệ.

1.5. Về hoạt động kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:

Thụ lý kiểm sát việc giải quyết: 10 vụ. Toà án đã xử lý, giải quyết: 10 vụ.

VKS đã kiểm sát 06 Thông báo thụ lý, 10 Bản án, Quyết định của Tòa án. Ban hành 01 Công văn Yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ. Phối hợp với Tòa án tiến hành xét xử rút kinh nghiệm 01 vụ KDTM.

Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát: 06 việc (Số mới: 06 việc (đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 05 việc; đưa vào trường giáo dưỡng: 01 việc). Tòa án đã giải quyết: 06 việc.

Trong công tác này, Viện KSND đã phối hợp tốt với TAND về việc thực hiện Bộ Luật tố tụng Dân sự năm 2015 và Bộ luật Dân sự năm 2015, kiểm sát chặt chẽ các vụ, việc mà TAND thụ lý; các vụ án mà đương sự có đơn khiếu nại.

\* Nhìn chung, năm 2023; Viện KSND huyện đã cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát đối với hoạt động tư pháp; góp phần cùng với các cơ quan tư pháp của huyện làm tốt công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; đề nghị Viện KSND huyện trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, cần nâng cao vai trò trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

### III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ HỖND HUYỆN

Năm 2024, để hạn chế tình trạng vi phạm, phạm tội trên địa bàn huyện, đồng thời để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; Ban pháp chế HỖND huyện có một số kiến nghị, đề xuất như sau:



1. Các cơ quan tư pháp huyện phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật đến người dân; đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của nhân dân (*như bài học về giải quyết các mâu thuẫn khi triển khai các dự án điện gió vừa qua giữa chính quyền các xã với các chủ dự án, với các cơ quan hữu*).

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, giữa UBND các xã, thị trấn với các ngành Công an, Viện KSND, TAND để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được hiệu quả hơn, đặc biệt là việc tiếp nhận và xử lý các tin báo tố giác tội phạm. Các cơ quan tư pháp triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”.

3. Dự báo tình hình an ninh trật tự, vi phạm pháp luật trên địa bàn sẽ có những diễn biến phức tạp, vừa qua có những vụ việc xảy ra trên địa bàn nhưng các cơ chức năng giải quyết chưa kịp thời, gây dư luận trong nhân dân, như: tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, tranh chấp đất đai, trộm cắp tài sản, xâm hại tình dục trẻ em... Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục điều tra, làm rõ để công khai cho nhân dân biết nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với báo cáo của Viện KSND huyện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, kính trình HĐND huyện kỳ họp thứ 7, khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện,
- Viện KSND, TAND, Chi cục THA DS huyện, Công an huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện,
- Lưu VT, Ban PC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Hồng Đô**